

สรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายชั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ
กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๒

การประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายชั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๒ โดยประเมินจากข้อมูลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ครอบคลุมการจัดบริการสาธารณะรวม ๘ ด้าน ๒๑ ภารกิจ ๓๘๒ ตัวชี้วัด และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร จำนวน ๒๗ ตัวชี้วัด ซึ่งได้บันทึกและส่งข้อมูลในแบบติดตามประเมินผลสำหรับการประมวลผลจำนวน ๓ แบบหลัก ได้แก่ แบบรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไป แบบรวบรวมข้อมูลการจัดบริการสาธารณะ และแบบประเมินความพึงพอใจในระบบประมวลผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายชั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. ทางระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (๕ ภารกิจ ๔๕ ตัวชี้วัด)

๑.๑ ถนนและการระบายน้ำ (๑๔ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องถนนและการระบายน้ำผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๓ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง ๑๓ ตัวชี้วัด และมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลการดำเนินงานจำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ ซึ่งพบว่า กรุงเทพมหานครไม่มีการจัดบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าว

๑.๒ คลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ (๘ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องคลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ ผ่านค่าเป้าหมายรวม ๗ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายรวม ๖ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๑ ตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภารกิจเรื่องคลอง/ลำธาร บ่อน้ำ และแหล่งน้ำ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของพื้นที่ในเขต กทม. ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวมของ กทม. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๓.๕๖ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๗๐.๐๐ หรือคิดเป็นดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๕๖.๔๔

๑.๓ สะพาน (๑ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องสะพานผ่านค่าเป้าหมายตามที่กำหนดในตัวชี้วัดคือร้อยละของจำนวนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ที่ได้รับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ

๑.๔ ไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณ (๖ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องไฟจราจร ไฟส่องสว่าง และป้ายสัญญาณผ่านค่าเป้าหมายรวม ๖ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง ๖ ตัวชี้วัด

๑.๕ คมนาคมและขนส่ง (๑๖ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องคมนาคมและขนส่ง ผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๓ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๓ ตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภารกิจเรื่องคมนาคมและขนส่ง จำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของพื้นที่บริการระบบขนส่งมวลชนของ กทม. ต่อพื้นที่ กทม. ทั้งหมด มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๖.๐๐ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๗๕.๐๐ หรือคิดเป็นดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายร้อยละ ๖๙.๐๐ และร้อยละค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางภายในเขต กทม.ต่อรายจ่ายรวมของประชาชน (ต่อเดือน) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายฯ คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐ จากค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๕.๐๐

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลการดำเนินงานเรื่องคมนาคมและขนส่ง จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น ซึ่งพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีการจัดบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าว

๒ ด้านผังเมือง (๑ ภารกิจ ๒๖ ตัวชี้วัด)

๒.๑ งานผังเมือง (๒๖ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องงานผังเมือง ผ่านค่าเป้าหมายทั้ง ๒๖ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๒๐ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๖ ตัวชี้วัด

๓ ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต (๖ ภารกิจ ๙๔ ตัวชี้วัด)

๓.๑ การส่งเสริมการพัฒนาสตรี (๘ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องส่งเสริมการพัฒนาสตรีผ่านค่าเป้าหมายรวม ๘ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง ๘ ตัวชี้วัด

๓.๒ การส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ (๑๙ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ ผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๙ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๓ ตัวชี้วัด

๓.๓ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ (๑๔ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๓ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๑ ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลการดำเนินงานเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ จำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในชุมชนของ กทม. ซึ่งพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีการจัดบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าว

๓.๔ การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดยาเสพติด (๑๕ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ติดยาเสพติดผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๕ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๓ ตัวชี้วัด

๓.๕ การสาธารณสุขมูลฐาน (๒๒ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องสาธารณสุขมูลฐานผ่านค่าเป้าหมาย ทั้ง ๒๒ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๓ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๙ ตัวชี้วัด

๓.๖ การพัฒนาเด็กและเยาวชน (๑๖ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๖ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง ๑๖ ตัวชี้วัด

๔ ด้านการศึกษา (๒ ภารกิจ ๕๙ ตัวชี้วัด)

๔.๑ การศึกษาในระบบ (๓๐ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการศึกษาในระบบ ผ่านค่าเป้าหมายรวม ๓๐ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด

๔.๒ การศึกษานอกระบบ (๒๙ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องศึกษานอกระบบ ผ่านค่าเป้าหมายรวม ๒๙ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๘ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๖ ตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตาม กรุงเทพมหานครผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภารกิจเรื่อง การศึกษานอกระบบ จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนต้นของ กทม. ต่อเด็กอายุ ๑๓-๑๕ ปีทั้งหมดในเขต กทม. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๘.๗๑ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๒๕.๐๐ ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ กทม. ต่อเด็กอายุ ๑๖-๑๘ ปีทั้งหมดในเขต กทม. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๗๔ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๒๕.๐๐ ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการ

ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕๘ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๔๐.๐๐ ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๐๐ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๓๕.๐๐ และร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๓๒ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๓๕.๐๐

๕ ด้านการจัดระเบียบสังคม/ชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อย (๔ ภารกิจ ๔๘ ตัวชี้วัด)

๕.๑ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (๑๕ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๐ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๙ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๕ ตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภารกิจเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ กทม. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๔๖ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๗๐.๐๐

๕.๒ การจัดระเบียบชุมชน (๑๒ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการจัดระเบียบชุมชน ผ่านค่าเป้าหมายทั้ง ๑๒ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๑ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๑ ตัวชี้วัด

๕.๓ การจัดการความขัดแย้ง (๙ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการจัดการความขัดแย้งผ่านค่าเป้าหมายรวม ๗ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๖ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๑ ตัวชี้วัด

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลการดำเนินงานเรื่องการจัดการความขัดแย้งจำนวน ๒ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ และ กทม. ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท หรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ซึ่งพบว่า กรุงเทพมหานครไม่มีการจัดบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าว

๕.๔ การป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิด (๑๒ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิดผ่านค่าเป้าหมายรวม ๑๐ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภารกิจเรื่องการป้องกันอาชญากรรมและการกระทำผิด จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของมูลค่าความเสียหายในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม. มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๓ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดร้อยละ ๘๐.๐๐

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลการดำเนินงานเรื่องการจัดการความขัดแย้ง จำนวน ๑ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของจำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการยุติธรรม ชุมชนที่สามารถยุติปัญหาได้ ซึ่งพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีการจัดบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าว

๖ ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน อาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (๑ ภารกิจ ๕๔ ตัวชี้วัด)

๖.๑ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (๕๔ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนผ่านค่าเป้าหมายรวม ๔๘ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๔๑ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๗ ตัวชี้วัด

อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมายในภารกิจเรื่องการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจำนวน ๖ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของจำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวที่ กทม.พัฒนาขึ้นหรือดูแลบำรุงรักษา มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑.๖๒ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๕.๐๐ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการใช้จ่าย/รายจ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๙๖ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๕.๐๐ ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือการจ้างงานในพื้นที่ ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๐.๑๒ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ร้อยละ ๒๐.๐๐ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๓.๙๘ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ร้อยละ ๘.๐๐ ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาคการเกษตร (กรณีกทม./กทม.ใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ร้อยละ ๓.๐๐ และร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาคบริการและการท่องเที่ยว (กรณีกทม./กทม.ใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP) มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ ๑๐.๑๗ จากค่าเป้าหมายขั้นต่ำที่กำหนดไว้ร้อยละ ๑๕.๐๐

๗. การจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๑ ภารกิจ ๓๔ ตัวชี้วัด)

๗.๑ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๓๔ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผ่านค่าเป้าหมายรวม ๓๑ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๗ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๑๔ ตัวชี้วัด

นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครมีตัวชี้วัดที่ไม่มีข้อมูลการดำเนินงานเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน ๓ ตัวชี้วัด คือ จำนวนแหล่งขยะตกค้าง พื้นที่ที่จัดเก็บขยะไม่หมด หรือบริเวณที่ถูกลักลอบนำขยะไปทิ้ง ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน โดยกรุงเทพมหานครแจ้งว่าไม่มีความ

จำเป็นในการดำเนินการ และร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ตรวจไม่พบสารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำ สาธารณะและชายฝั่ง ซึ่งพบว่ากรุงเทพมหานครไม่มีการจัดบริการสาธารณะในเรื่องดังกล่าว

๘ ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑ ภารกิจ ๒๒ ตัวชี้วัด)

๘.๑ การอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (๒๒ ตัวชี้วัด)

กรุงเทพมหานครมีผลการดำเนินงานในภารกิจเรื่องการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านค่าเป้าหมายทั้ง ๒๒ ตัวชี้วัด โดยดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายจำนวน ๑๖ ตัวชี้วัด และเป็นไปตามค่าเป้าหมายจำนวน ๖ ตัวชี้วัด

ตารางสรุปผลการประเมินตนเองตามเกณฑ์ชีวิตและค่าเป้าหมายขั้นต่ำการให้บริการสาธารณะของกรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๒

การบริการสาธารณะ	เกณฑ์ชีวิตที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ		เกณฑ์ชีวิตที่ไม่ได้ดำเนินการ	เกณฑ์ชีวิตที่ไม่มีบริการสาธารณะ
	ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑. ร้อยละค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทางภายในเขต กทม. ต่อรายจ่ายรวมของประชาชน (ต่อเดือน)	๑. ร้อยละของพื้นที่ในเขต กทม. ที่อยู่ในพื้นที่บริการบำบัดน้ำเสียรวมของ กทม. ๒. ร้อยละของพื้นที่บริการระบบขนส่งมวลชนของ กทม. ต่อพื้นที่ กทม. ทั้งหมด	-	๑. ร้อยละของระยะทางของถนนลาดยางแอสฟัลติกในความรับผิดชอบที่สร้างเพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชนหรือตามแผนการพัฒนาในปีงบประมาณ ๒. ร้อยละของจำนวนจุดอันตรายบริเวณที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทางการจราจรทางน้ำ/ทางทะเลในเขต กทม. ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง หรือแก้ไขให้ปลอดภัยขึ้น
๒. ด้านผังเมือง	-	-	-	-
๓. ด้านสาธารณสุข บริการทางสังคม และคุณภาพชีวิต	-	-	-	๑. จำนวนศูนย์พักพิง/ดูแล/ฟื้นฟูสภาพสำหรับผู้พิการในชุมชนของ กทม.
๔. ด้านการศึกษา	-	๑. ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของ กทม. ต่อเด็กอายุ ๑๓-๑๕ ปีทั้งหมดในเขต กทม. ๒. ร้อยละของจำนวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือโรงเรียนอาชีวศึกษาของ กทม. ต่อเด็กอายุ ๑๖-๑๘ ปีทั้งหมดในเขต กทม.	-	-

การบริการสาธารณะ	เกณฑ์ชีวิตที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ		เกณฑ์ชีวิตที่ไม่ได้ดำเนินการ	เกณฑ์ชีวิตที่ไม่มีบริการสาธารณะ
	ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
(ด้านการศึกษา)		๓. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ๔. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ๕. ร้อยละของเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด กทม. ที่มีผลการสอบ O-NET ในกลุ่มวิชาสามัญสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖		
๕. ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบปลอดภัย	-	๑. ร้อยละของมูลค่าความเสียหายที่ลดลงจากการรับมือกับภัยพิบัติของ กทม.	-	๑. ร้อยละของจำนวนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วในพื้นที่ซึ่ง กทม. ได้ดำเนินการแก้ไขได้เป็นผลสำเร็จ ๒. กทม. ได้จัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่

การบริการสาธารณะ	เกณฑ์ชีวิตที่ดำเนินการได้ดีกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ		เกณฑ์ชีวิตที่ไม่ได้ดำเนินการ	เกณฑ์ชีวิตที่ไม่มีบริการสาธารณะ
	ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
(ด้านการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบ ปลอดภัย)		๒. ร้อยละของมูลค่าความเสียหาย ในทรัพย์สินหรือบ้านเรือนของ ประชาชนที่ ลดลงจากการรับมือกับ ภัยสาธารณะที่เกิดขึ้นในพื้นที่ กทม		๓. ร้อยละของจำนวนข้อขัดแย้งที่ได้นำเข้า สูกระบวนไกล่เกลี่ยหรือกระบวนการ ยุติธรรมชุมชนที่สามารถยุติปัญหาได้
๖. ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและ การลงทุน	-	๑. ร้อยละการเปลี่ยนแปลงของ จำนวนนักท่องเที่ยวในสถานที่ ท่องเที่ยวที่ กทม.พัฒนาขึ้นหรือดูแล บำรุงรักษา ๒. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของการใช้ จ่าย/รายจ่ายต่อวันของนักท่องเที่ยว ในพื้นที่ ๓. ร้อยละของการเพิ่มขึ้นของการ ลงทุนภาคเอกชน ภาคอุตสาหกรรม หรือการจ้างงานในพื้นที่ ๔. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ มวลรวมรายจังหวัด (GPP) ๕. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาค การเกษตร (กรณีกทม./กทม.ใช้ผล ผลิตภัณฑ์มวลรวมของเมือง หรือ GCP)	-	-

การบริการสาธารณะ	เกณฑ์ชีวิตที่ดำเนินการได้ต่ำกว่าค่าเป้าหมายขั้นต่ำ		เกณฑ์ชีวิตที่ไม่ได้ดำเนินการ	เกณฑ์ชีวิตที่ไม่มีบริการสาธารณะ
	ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐	ดำเนินการได้น้อยกว่าร้อยละ ๕๐		
(ด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ ชุมชน อาชีพ การท่องเที่ยวและ การลงทุน)		๖. ร้อยละการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ มวลรวมรายจังหวัด (GPP) จากภาค บริการและการท่องเที่ยว (กรณี กทม./กทม. ใช้ผลผลิตภัณฑ์มวลรวม ของเมือง หรือ GCP)		
๗. ด้านการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	-	๑. จำนวนกิจกรรม/โครงการของ เมืองพัทยา ในการส่งเสริมหรือขยาย โอกาสทางการศึกษาให้เด็กด้อย โอกาส เด็กในพื้นที่ห่างไกล/ที่ราบสูง หรือเด็กชายขอบ	๑. จำนวนแหล่งขยะตกค้าง พื้นที่ที่จัดเก็บขยะไม่หมด หรือ บริเวณที่ถูกลักลอบนำขยะไปทิ้ง ๒. ปริมาณขยะตกค้างในชุมชน (ไม่มีความจำเป็นต้อง ดำเนินการ)	ร้อยละของพื้นที่ กทม. ที่ตรวจไม่พบ สารเคมีตกค้างระยะยาวในแหล่งน้ำ สาธารณะและชายฝั่ง
๘. ด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน และโบราณสถาน	-	-	-	-